

# ระทึก! ชีชะตา BANPU วันนี รอคำสั่งตัดสินใจอย่างมาก

**ทนทน** - วันที่ที่รอคอย BANPU ระทึก ศาลฎีกาตัดสินคดีหงสา โบกธงเชื่อโอกาส แพ้หมดรูปจ่าย 3 หมื่นล้านบาท รีบหนี แต่แนะระมัดระวังลงทุนก่อนคำสั่งตัดสิน ระบบแนวทางเลวร้ายสุดกระทบ 4-6 บาท แต่ถ้าชนะมีโอกาสปลดล็อกราคาหุ้นให้ เป็นไปตามพื้นฐาน ด้านผู้บริหารตั้งตารอคำสั่งตัดสิน พร้อมแสดงความมั่นใจสูงจรีต  
→→→ **อ่านหน้า 2**



**ระทึก!**

(ต่อจากหน้า 1)

ในวันนี้ (6 มี.ค.) ศาลแพ่งจะอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อตัดสินคดีโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่ปี 2550 นายคิเว งานทวี กับพวกเป็นโจทก์ฟ้อง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU กล่าวหาว่า BANPU กับพวกหลอกลวงให้เข้าร่วมทำสัญญาร่วมทุน เพื่อต้องการได้ข้อมูลสัมปทานเหมืองถ่านหิน และรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ ที่เมืองหงสา ประเทศลาว โดย BANPU เป็นต้นเหตุให้รัฐบาลลาว ยกเลิกสัมปทานของนายคิเว เพื่อที่จะได้เข้าทำสัญญากับรัฐบาลลาวเสียเอง เรียกร้องค่าเสียหายทั้งสิ้น 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย

● **เทียบคำสั่งตัดสิน 2 ศาล**

ซึ่งในศาลชั้นต้น ได้ตัดสินเมื่อ 20 กันยายน 2555 ให้ BANPU และจำเลย แพ้คดีจากการละเมิดด้วยการนำเอาข้อมูลโครงการหงสาของโจทก์ สำหรับการพัฒนารังไฟฟ้าขนาด 600 เมกะวัตต์ ไปใช้ในการพัฒนาโครงการหงสาสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1800 เมกะวัตต์ พร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายรวม 31,740 ล้านบาท

แต่ในชั้นอุทธรณ์ BANPU ได้ต่อสู้ว่า ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับโจทก์ด้วยความสุจริตใจ ไม่มีเจตนา

หลอกลวงให้โจทก์ส่งมอบเอกสารข้อมูล และต่อมา โจทก์ก็เป็นผู้บอกเลิกสัญญาเอง จึงไม่ใช่ความผิดของ BANPU ขณะเดียวกันเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล การสำรวจทางธรณีวิทยาในพื้นที่สัมปทาน และตาม ความคิดของนักวิชาการเท่านั้น และได้มีการจ้างบริษัท อื่นทำการศึกษาความเป็นไปได้โครงการถ่านหินที่ต่าง จากข้อมูลวิเคราะห์ของโจทก์ ซึ่งศาลแพ่ง ได้ตัดสิน ยกฟ้อง BANPU เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

#### ● ผู้บริหารมั่นใจสุจริต

อย่างไรก็ดีก่อนคำตัดสินใจ นางสมฤติ ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU ได้ระบุในงาน แถลงข่าวเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ว่า ให้รอฟัง คำตัดสินของศาล โดยแผนการดำเนินงานของบ้านปู ยึดคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ BANPU ขณะคดี ขณะเดียวกันบริษัทยังได้บันทึกในรายงานประจำปี 2560 ว่า ผู้บริหารมั่นใจในการดำเนินงานของ บริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการทงสาว่าได้กระทำการด้วยความสุจริต (สแกน QR code เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้บริหาร)

นายทวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการของ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย เปิดเผยว่า ได้ประเมินผล การตัดสินของศาลฎีกาไว้ แนวทางคือ 1.บ้านปูและ พวก ขณะคดีความ 2.บ้านปูและพวกแพ้คดีความมี ภาระต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดที่ 31,740 ล้านบาท ให้กับโจทก์ และ 3.บ้านปูและพวกแพ้คดี แต่มีภาระ ต้องชำระค่าเสียหายต่ำกว่า 31,740 ล้านบาท

#### ● โบกเรือโอกาสแพ้น้อย

นายทวี เชื่อว่า แนวทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด คือ บ้านปูจะแพ้คดีความและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากเกิดตามกรณีแรกมองว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการกำไร ซึ่งประเด็นความเสี่ยงและที่คลี่คลาย จะก่อให้เกิดปัจจัยเชิงบวกต่อราคาหุ้นได้ แต่หากผล การตัดสินเกิดขึ้นตามกรณีที่ 2 จะส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการกำไร ซึ่งบ้านปูจะต้องแบกรับภาระทั้งหมด กว่า 3 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็น 6 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะ ส่งผลเชิงลบต่อราคาหุ้นอีกครั้ง และในกรณีสุดท้ายผล กระทบอยู่ระหว่างกลาง 2 กรณีข้างต้น โดยผลกระทบ จะขึ้นอยู่กับภาระการชำระค่าเสียหายที่ตัดสิน

“ขณะนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ชัดเจน ต้องรอผลการ ตัดสินของศาลว่าจะเป็นอย่างไร แต่ราคาพื้นฐานที่เรา ให้ไว้คือ 22-23 บาทต่อหุ้น ใกล้เคียงราคาพื้นฐาน ของเรา หากขณะคดีราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัวเพิ่ม อาจจะทำให้หวงในการขายทำกำไรได้ เพราะราคาหุ้น ปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาเหมาะสมแล้ว แต่หากเพี คติความมองว่านักลงทุนอาจจะขายหุ้นเพื่อเป็นการ ลดความเสี่ยง”

ด้านนายเทิดศักดิ์ วีธีธรรม ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส ระบุว่า ปัจจุบันฝ่ายวิจัยไม่ได้รวมผลกระทบ เรื่องคดีความ อีกทั้งในส่วนที่ BANPU เอง ไม่ได้ ตั้งสำรองค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าวด้วยเนื่องจาก คณะกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ ปรึกษาทางบัญชีของ BANPU ต่างก็เชื่อมั่นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ทั้งนี้หากวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดกรณี เลวร้ายสุด คือ ศาลฎีกามีคำสั่งยืนตามศาลแพ่ง ให้ BANPU ชดใช้ค่าเสียหายราว 3.1 หมื่นล้านบาท จะกระทบราคาพื้นฐาน BANPU ราว 4 บาทต่อหุ้น แต่ถ้าชดใช้ค่าเสียหาย 1 หมื่นล้านบาท จะกระทบ 1.30 บาทต่อหุ้น และหากต้องชดใช้ค่าเสียหาย 2-5 พันล้านบาท จะกระทบราว 0.25-0.65 บาทต่อหุ้น

ในทางกลับกันหากคำตัดสินของศาลฎีกาออก มาเป็นบวกต่อ BANPU คือ ยืนตามศาลอุทธรณ์ สั่งยกฟ้อง BANPU จะเท่ากับเป็นการปลดล็อก ปัจจัยที่กดดัน BANPU มาตลอด จะทำให้ราคาหุ้น BANPU กลับสู่ภาวะปกติ เป็นไปตามพื้นฐานที่แท้ จริงของบริษัท